



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดเศษวัสดุ ที่ได้จากการรื้อถอนเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ที่ติดตั้งบริเวณสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกอบด้วยวัสดุเหล็ก (รวม) ๑,๑๙๕ กิโลกรัม และวัสดุพลาสติก (รวม) ๔๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ รายการ โดยมีราคากลางรวมทั้งสิ้น ๗,๗๗๒.๕๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบatangค์)

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคาติดต่อขอคู่มือพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่ขายทอดตลาดได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถนนเลี้ยวเมืองลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจะทำการประมูลขายทอดตลาดโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ โรงซ่อมเครื่องจักรกล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดลงทะเบียน เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. และเริ่มประมูลด้วยวาจา เวลา ๑๐.๔๕ น. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล เตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล พร้อมวางเงินหลักประกัน มูลค่าตามข้อ ๒

๒. วางเงินหลักประกัน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และจะคืนให้กับผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ที่ประมูลไม่ได้ทันที ณ โรงซ่อมเครื่องจักรกล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถนนเลี้ยวเมืองลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถือสิทธิให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเข้าประมูลด้วย

๔. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมดโดยพิจารณาราคาเหมารวมทุกรายการ และคณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงราคาด้วยการเคาะโต๊ะ แต่หากกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้เข้าประมูลสูงสุดยังไม่พอเพียง คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะไม่สมควรขายทอดตลาดได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาด ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้กับผู้ชนะการประมูลรายที่ให้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินทันทีหรือจะชำระเงินมัดจำไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะริบมัดจำนั้นเสีย และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายโดยวิธีอื่น ตามระเบียบของทางราชการต่อไป และถ้าหากการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้เข้าร่วมประมูลคนเดิมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น


/๖. ผู้ชนะ..

๖. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมทั้งลบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร ตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

๗. ทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำมาขายทอดตลาดตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูลและวันที่นัดหมายดูสภาพทรัพย์สิน ผู้เข้าประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขให้ทรัพย์สินที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น

๘. ผู้ชนะการประมูล จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดทะเบียน ค่าภาษี ค่าขนย้ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยตนเองทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

  
(นายกัศร เนตรมาท)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน